

Trên trang mạng của ông Đào Hữu mang tên Lê Bên Trái, có nghĩa rằng đây là một trang mạng có xu hướng đi lập với “Lê Bên Phải” – chủ trương của báo chí của Đảng Cộng Sản Việt Nam – tôi thấy xuất hiện bài viết của Hoàng Phạm Ngọc Phan dõng dạc “Tranh Công Sản và những hoạt động nôm vùng” để phớt lờ những gì do Thiệu tá Liên Thành và tất cả những nhà lãnh đạo Đảng Cộng Sản. Ông Đào Hữu là một người quê quán ở Bình Định, theo công sự vì ông cho rằng Hồ Chí Minh là nhà cách mạng tranh đấu cho dân tộc; còn Ngô Đình Diệm chỉ là viên quan lại triều Nguyễn và sự phạm của Đệ quốc Mỹ. Ông Đào Hữu cũng tất cả cho để giả biết thân sinh của ông khuyên ông đừng đi theo công sự, nhưng ông vẫn không vâng lời. Vì “cá không ăn muối”, ông Đào Hữu đã nhận ra là mình “Lạc Địch” khi chúng kiên nhẫn tráo trở, lật lọng, nhử nhùa, gian tham, cướp bóc của công sự. Để giả hối ngoi thích để những bài viết của Đào Hữu vì ông ta tự ra phần tự. Thiệt nghĩ, là con người, ai cũng có thể phạm sai lầm. Dừng công xác nhận mình sai lầm, bắt cứ đi để ra chỗ sáng học cứ và quy chánh là đi đáng khen ngợi. Không phân biệt quốc gia hay công sự.

Viết lời giới thiệu về ông và văn tài sắc sảo, bút pháp tinh tế, pha trộn tài tình giữa hài hước và sự uyên bác của Hoàng Phạm Ngọc Phan, Đào Hữu có tình huống để giả đánh giá bài viết dõng dạc đây là một tác phẩm văn học có giá trị, trớ trêu khi để giả để trở bài.

Mở đầu bài viết, ông Hoàng Phạm Ngọc Phan tỏ lòng biết ơn ông Đào Hữu, có lẽ vì để giả ông Đào Hữu khen ngợi bằng giới thiệu về ông như tôi vừa nêu trên. Sau đó, tác giả viết tiếp:

“Thú thật tôi không hề có nhu cầu và hứng thú tranh luận với những người như ông Liên Thành vì giữa tôi và những người như ông có quá nhiều khác biệt. Nhưng vì bài viết của ông có chỗ không ít sai lầm - để giả biết là những sai lầm và nghiêm túc chuyên môn của nghề làm công nhân sát quốc gia. Lỗi những sai lầm đó mà ông ta để giả chính quy cũ để bắt lên giới những chức vụ quan trọng và gây thêm những hậu quả nghiêm trọng hơn. Nay nếu một người trong cuộc như tôi mà cảm thấy mãi thì bèn bè và bèn để giả trong và ngoài nước không hề để giả sự thật.”

Con người uyên bác Hoàng Phạm Ngọc Phan (viết tắt: HPNP) tự ra trước thềm rằng “không có nhu cầu và hứng thú tranh luận với những người như ông Liên Thành vì giữa tôi và những người như ông có quá nhiều khác biệt”. Ông HPNP không hiểu ý nghĩa hai chữ “tranh luận” nên mới nói không thêm tranh luận với người có quá nhiều khác biệt. Chính vì sự khác biệt nên công nhân tranh luận để chứng minh đi đúng, đi sai, đi phải, đi trái. Còn đã “nhặt trí” như trong Đảng Cộng Sản rồi thì tranh luận làm “cái con mẹ” gì nữa? Do người công sự HPNP hiểu chữ “tranh luận” như thế, tôi cũng không đi tranh luận với ông ta trong bài viết này. Tôi

chä có vài nhän xét vä bài viät cäa ông HPNP väi tä cách mät đäc giä. Hän näa, täi chä có vän tài säc säo, bút pháp tinh tä nhä cái kiäu cäa ông HPNP !

Väa xác nhän không có nhu cäu tranh luän, ông HPNP täng ngay chä “NHäNG” tiäp theo đó đä có lý do phän bác chäng cä Liên Thành viät hai anh em HPNT & HPNP trän ra bäng tä nhà cäa nhäc sĩ Tränh Công Sän là sai sä thät. Ông HPNP viät: “Sä thäc là chúng täi không hä ghé nhà Tränh Công Sän ä đäu cäu Phú Cam mà ghé nhà anh Nguyän Kim Sän ä gän Bäu Đän Thành Phä Huä. Nguyän Kim Sän là kä sä tät nghiäp ä Mä, täng đän đäu đoàn biäu tình đäc tuyên cáo bäng tiäng Anh träc khi đät tòa Täng lãnh sä Mä ä Huä vào ngày 23-01-1965. Cho đän lúc äy và cä đän hôm nay, Nguyän Kim Sän chäa hä ä trong mät tä chäc nào cäa cách mäng. Hiän anh sinh säng ä CHLB Đäc và träc sau nhä mät-là mät phät tä thuän thành”.

Trong häi ký Hoàng Phä Ngäc Täng, tuyän täp sä 3 do nhà xuät bän Trä vào năm 2002, ä trang 161 Hoàng Phä Ngäc Täng – anh ruät cäa HPNP – viät nhä sau: “...Tôi và Phan biät ngay đä täi häi “nguy biän” bän quyät đänh đánh bài chuän. Nhân häi äc nhä näy, täi xin bày tä lòng biät än sâu säc väi anh chä Khánh Quän, chä hiäu sách ängä Anh Danh trong gia đänh thäy Đäng Kä và gia đänh bác Chính (ä 66 Phan chu Trinh-Xä nghiäp Đäc bây giä) là nhäng cä sä cäa thành äy đä bä trí đä che chä anh em täi khi bä đäch lòng bät. Chúng täi vào nhà bác Chính, än näu chä giäi pháp. Täi hôm äy täi sang nhà Tränh Công Sän ä bên kia cäu phä Cam (chä täi ä bây giä) ăn bäa cäm chia tay väi gia đänh, nhä Sän thäa äi väi ba mä täi räng chúng täi sä ra đä khäng chiän...”

Nhäng gì ông anh cäa HPNP tiät ä trong Tuyän täp Häi Ký Hoàng Phä Ngäc Täng đäu đäng nhä nhäng gì Thiäu tá Liên Thành đä viät trong bài vä Tränh Công Sän väa räi. Väy Sä Thät ä vä phía nào? Ông anh nói sä thät hay ông em nói sä thät? Chä riêng vän đä này thôi, täi nghĩ räng ông HPNP không tranh luän väi Thiäu tá Liên Thành là đäng, vì hai anh em hä Hoàng Phä chäa ...“nhät trí”. Tä đä mä này trä đä, nhäng gì ông HPNP viät đäu vô giá trä vä sä kiän äch sä. Phäi chäng ông Đào Hiäu cũng biät anh em nhà hä Hoàng Phä nói đäi, cho nän ông Đào Hiäu mäi giäi thiäu đây là mät bài có giá trä vän häc nhä bút pháp säc säo; chä không có giá trä chuän xác vä sä kiän äch sä?

Täi không nhä vào năm nào xäy ra sä kiän ông Hoàng Phä Ngäc Täng đä cä cái Häi Yêu Huä gì đó ä Pháp mäi mät sä nhän vät tên tuäi cäa Huä sang thăm Paris. Khi Hoàng Phä Ngäc Täng ra sân bay Näi Bài đä đi Pháp thì tòa Đäi sä Pháp thu häi Visa cäa ông Hoàng Phä Ngäc Täng, vì mät bài báo cäa giáo sä Lê Văn Häo tä cáo bän tay dính máu cäa Hoàng Phä Ngäc Täng trong Tät Mäu Thân. Hä thäc thä nào, anh em nhà hä Hoàng Phä, ông Lê Văn Häo là nhäng ngä äi còn säng sót có dám đä can đä mä công khai nói sä thät hay không? Ông Lê Văn Häo đäy Đäi häc Huä, theo cäng sän phá hä ai Miän Nam. Räi khi va chäm thäc tä thì ông Häo

mở mắt, phải cứu cứu người Pháp ở Việt Nam.

Nhân nói đến Hội Yêu Huân Pháp, tôi xin nhắc đến nhân vật trí thức hiện hòa của Huân, vì nhân vật này cũng được Hội Yêu Huân mời sang Pháp đến hai lần. Đó là giáo sư Bưu Ý. Trong một cuộc họp Huân sau 1975, Hoàng Phủ Ngọc Tường nói rằng anh Bưu Ý thông minh ông Tường chỉ theo công sự. Bưu Ý nghe thì, bèn vỗ vỗ sự quy định hành của Tường, đi lên phía micro như như nói: “Đồ tha anh Tường, anh nói như ra là oan cho tui quá! Xin quý vị lắng nghe cho rõ tui đã nói với anh Tường như ri nì: “Anh Hoàng Phủ Ngọc Tường là người luôn luôn chỉ theo lý tưởng đít công sự”. Cũng bằng cách như thế, Bưu Ý đi về chỗ người với với một bình thần. Cũng hỏi và trả lời được về cái can đảm của Bưu Ý, trong khi đó Tường chỉ trăn trăn vì xấu hổ, mà không biết cách gì phản ứng. Bưu Ý sang Paris được bốn bè thông cảm hoàn toàn từng thiêu, nên họ quyên góp giúp anh ta một số tiền khoảng ba, bốn ngàn đô la. Tường Pháp trở về Việt Nam, trở về khi về Huân, Bưu Ý chỉ chỉ nhà Trữnh Công Sơn tại Sài Gòn mà bỏ đi không chuyển đến xa, không chuyển bốn bè tình nghĩa có lòng giúp đỡ. Khi về Sài Gòn để trở về Huân, Bưu Ý mới khám phá số tiền bốn bè Pháp quyên giúp nhét đầy túi kẻ đi về nhà Trữnh Công Sơn thì nhiên không cánh mà bay một tiêu. Thì là tiền Bưu Ý mang về nuôi vợ con thành mây khói. Câu chuyện này được các nghệ sĩ truyện miêng nhau tại Sài Gòn ra tại Huân, không ai là không biết. Thì ngôi nhà của nghệ sĩ thiên tài Trữnh Công Sơn có làm giai thoại vui lòng. Nếu ai không tin đi về tôi kể, xin các vị đừng kiêu chông về nhà trí thức Bưu Ý thì sẽ rõ.

Trong bài phỏng vấn bác nghệ sĩ Thiệu tá Liên Thành nêu ra, ông HPNP được công trình cho được gặp hai anh em nhà Hoàng Phủ là nghệ nghệ sĩ hiện lãnh, nhân được, có súng chửi đờ đó không bao giờ dùng, bàn tay không hề vẩy máu đến ngườ Huân như nghệ sĩ ta cáo buốc. Tôi không Huân lúc bấy giờ, không có bằng chứng chính xác để buốc tại hai ông. Nghệ qua câu trả lời của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường với ký giả Stanley Karnov – tác giả VietNam: A History – khi được hỏi về nạn thảm sát hàng ngàn người dân vô tội ở Huân, ông Tường đáp với ý như sau: “Giết nghệ nghệ sĩ (nạn nhân) đó cũng giết nghệ con rận đờ”. Nếu là con nghệ sĩ hiện lãnh thì không bao giờ trong đó óc lợi coi việc giết nghệ sĩ vô tội cũng giết nghệ giết con rận đờ, ông Tường có hiểu đi về đó không?

Ông HPNP kể về những phim ghi lại sinh hoạt gia đình của Nguyễn Kim Sơn có hình ảnh anh em nhà họ Hoàng trong đó, không được sự thuyết phục, vì bằng thu hình thì bấy giờ chưa có kỹ thuật sự xác định thời điểm thu. Ông HPNP lại nói ông Nguyễn Kim Sơn là người đến Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ cũng không đúng. Vì theo chỗ tôi biết, Đảng Đệ Việt Nam thời Hoa Kỳ không nhìn ra sự gây ra của Trí Quang là nhằm mục đích đưa về Miền về, nên Đảng phải cài đến người viên của mình là Trần Mậu Tý vào phong trào tranh đấu, ra lệnh cho Trần Mậu Tý đến Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ thì mới làm cho Mậu hi vọng phong trào tranh đấu này chống cộng Miền, chứ không phải chống chính phủ Sài Gòn mà thôi. Khi thấy người của bùng lên ở Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ, Trí Quang rên rỉ khóc than: “Thầy ơi các con, các con làm như thế là chết thầy rồi!” Trí Quang từng nói rằng tui hằng tui về làm bấy, chứ không hề biết đó là âm mưu của Đệ Việt. Sau khi Tòa

Phạm Thi Ác, Văn Còn Vênh Váo

Tác Giả: Báng Phong Đáng Văn Âu
Thứ Sáu, 17 Tháng 7 Năm 2009 06:49

Lãnh sự bá đát, Má mái cháu nghiêng vá phía chính phủ Sài Gòn. Vá sau phong trào tranh đáu biát đác Trán Máu Tý là đáng viên Đái Viát nám vùng trong tá chác cáa há, do đó Nguyán Đác Xuân đã giát Trán Máu Tý vào hái Tát Máu Thân đá trá thù.

Viát Cáng Hoàng Phạm Ngọc Phan ván có luán đáu xác láng gái ngái lính VNCH nhá thái chián tranh “cháng Má cáu nác” là quân cáa Thiáu – Ká. Chá có lính cáng sán mái hánh đián làm Bá Đái Cá Há, quân nhân Mián Nam đi lính đá báo vá chá đá tá do cáa Mián Nam, chá không bao giá tá nhán mình là lính cáa ai cá. Chá tráng miát thá đái pháng là ngón nghá cáa Viát Cáng, đá bián đái pháng thành phi nghĩa và giành chính nghĩa vá phía quân xâm lác.

HPNP liát kê ra mát danh sách gám: Nguyán Khác Tá, Hoàng Văn Giàu, Trán Xuân Kiêm, Thái Kim Lan, Vĩnh Kha, Trán Anh Tuấn, Thái Thá Ngọc Dá ... đá nói ráng nháng ngái này chá là nháng Phát tá thuán thành (!), chá không phái là Viát Cáng nám vùng cũng không có giá trá khátín, vì đó là lái nói thoát ra tá miáng lái ... Viát Cáng! Rái HPNP cho biát Ngô Kha chá là mát ngái phán chián nhá nháng ngái phán chián trên thá giái. Bán phán chián thá giái không hiáu nguyên nhân vì sao có cuác chián tranh Quác – Cáng. Còn làm ngái Viát Nam, lái có ăn có hác thì phái biát ráng sá dĩ có chián tranh là vì cáng sán á Mián Bác giáng lên lá cá giái phóng dân tác đá đánh láa đá luán thá giái háu có chính nghĩa xâm lăng. Bán Viát phán chián này, náu không là đáng viên cáng sán thì cũng là công cá cáa cáng sán trong mác tiêu xâm lăng Mián Nam. Chúng còn nguy hiám hán. (Chú thích cáa ngái viát: Ngô Kha là anh em thúc bá vái Táng Ngô Du, chá không phái em ruát nhá HPNP viát).

Bán nái loán buác tái Ngô Đình Diám đán áp Phát Giáo là bán láu manh, đái trá. Tôi là mát đoàn viên gia đình Phát tá Chán Tuá Chùa Ba La, đái sá lãnh đáo cáa anh Há Viát Lái và Bác Thá Loan cá ván. Nháng khuôn hái Phát giáo mác ra nhá nám, chùa chián đác trùng tu nhiáu hán nhà thá Công giáo, tráng Bá Đá tá do giáng đáy giáo lý. Cái gái là đán áp Phát giáo là do Võ Đình Cáng (mát cán bá cáng sán tuyên thá vào đáng tá năm 1943) và do Trí Quang âm máu pháa ra đáng ngái Má sai bán Táng lãnh tôi tá lát đá chá đá. Phát tá thuán thành cái quái gì mà mang bàn thá Phát xuáng đáng đá không cho quân đái di chuyán, gìn giá an ninh cho dân chúng?

Tôi mái bát liên lác đác vái bác sĩ Nguyán Tuấn Anh á tiáu bang Louisiana, sau nhiáu năm xa váng. Bác sĩ Tuấn Anh là tháy thuác riêng cáa cá Táng tháng Diám. Bác sĩ Tuấn Anh cho biát ông Diám chá thá cho bác sĩ Trán Kim Tuyán báo ông mái tuán hai lán đán chăm nom sác kháe cho ông Hà Thúc Ký, ngái láp chián khu Ba Lòng cháng ông Diám và cũng là ngái âm máu ám sát ông Diám. Ngoài ra, ông Diám còn mát lánh cho ông Cao Xuân Linh, em ông Cao Xuân Vĩ (hián sáng á Orange County, California) ngám giúp đá tài chánh cho bà Hà Thúc Ký đá có pháng tián cho các con ăn hác. Khi ông Hà Thúc Ký ra tù, đác biát nghĩa cá cáa ông Ngô

Phạm Thi Ác, Văn Còn Vênh Váo

Tác Giả: Báng Phong Đáng Văn Âu
Thứ Sáu, 17 Tháng 7 Năm 2009 06:49

Đình Dißm thì lßy làm cßm đßng vô cùng, nhßng không có cách gì đß đßn nß ân nhân! Đßi xß vßi mßt ngß i từ âm mßu ám sát mình, lßp chißn khu Ba Lòng chßng mình mà nhân đßc nhß thß thì làm sao dám bßo ông Ngô Đình Dißm là Cßn Lao ác ôn? Thß hßi i Mißn Bßc mßt ngß i nào dám hành đßng phßn nghßch chßng lßi Hß Chí Minh mà toàn mßng và gia đình không tan nát? Chß cßn sß ý phát bißu mßt câu “nghßch nhß” cũng đß tàn mßt sußt cß mßt đßi. Ngß i thì ân cho cách mßng nhß bà Nguyßn thß Năm i Hß Phòng, cũng bß Hß Chí Minh gißt!

Năm 1959, cß Hoàng Văn Chí cho xußt bßn cußn sách Trăm Hoa Đua Nß Trên Đất Bßc, chßc hßn anh em nhà hß Hoàng Phß đã đßc, đã bißt sß phßn cßa nhßng văn nghß sĩ nßi danh tßng có công vßi Vißt Minh cß nhß Phan Khôi, Nguyßn Mạnh Tßng, Nguyßn Hữu Đang, Phùng Quán, Hữu Loan, Văn Cao còn bß đßy đßa thß xác, bß chà đßp nhân phßm nhß thß nào chß? Vßy mà hß vßn đi theo cßng sßn đß đßm “Bß Đßi Cß Hß” vß tàn sát ngß i dân vô tßi cßa xß Huß là vì trong con ngß i hß mang bßn chßt ÁC, coi mßng ngß i dân gißng nhß rßn đßc cßn phßi gißt! Đáng lý ra hai anh em nhà hß Hoàng Phß và nhßng kß phßm tßi khác nhß Nguyßn Đßc Xuân phßi tß sám hßi, thßc tâm bày tß sß ăn năn thì đßng bào Huß sß tha tßi. Đßng tìm cách chßi quanh cßng làm cho cái nghißp “hißu sát” thêm nßng nß.

Ông Ngô Đình Dißm không phßi là ngß i có đßu óc gia đình trß. Bß trßng Bß Quốc Gia Giáo Đßc Nguyßn Đßng Đôn đßi tên trßng Quốc Học thành trßng Ngô Đình Khß – phß thân cßa Tßng thßng – đß lßy đßi mß ông Dißm. Tôi còn nhß lßm bßm mßy câu thß đßu nhß sau:

“Trßng Quốc Học i y ai xây đßng,

Mßy mß i năm vßn đßng gißa trßi?

Đß đô nhßc nhß tên Ngß i

Cß Ngô Đình Khß muôn đßi tißng thßm

Lòng yêu nßc gßp cßn suy bß

Lo báo tán quác táy quác hoa

Mát nán giáo dác gám ba ...”

Đán khi biát đác đáu này, ông Ngô Đình Diám ra lánh Bá Quác Gia Giáo Dác láy lái tên Quác Hác cho tráng. Váy thì, náu có xáy ra sai phám trong chá đá là do cáp đái thuác loái “báo hoàng hán vua” thi hành. Khác vái Mián Bác, Há Chí Minh phám vào tái ác trong Cái Cách Ruáng Đát long trái lá đát, truát chác Táng Bí thá cáa Tráng Chinh Đáng xuán Khu chiáu lá đáyên lòng bá tánh, thì lián gieo ngay tái ác xuáng đáu ván nghá sĩ chá kháp nép xin lãnh đáo nái láng kiám soát tá táng trong vá án Nhân văn Giai Phạm. Giái ván nghá không đòi lát đá chính quyán mà đã bá tráng phát tái đa.

Ông Ngô Đình Diám là mát nhà ái quác chân chính nên mái tá chái đòi hái cáa Hoa Ká đáa quân bá chián vào Viát Nam. Ông Ngô Đình Nhu là ngái đa máu túc trí, chác chán ông cũng biát khuyên anh nháng bá đòi hái cáa Hoa Ká đá ránh tay tiêu diát bán Trí Quang và các sá sái cùng Phát tá tranh đáu rái tính sau, giáng nhá Há Chí Minh ký hiáp ác cháp nhán Thác dân Pháp trá lái Đông Đáng đá có thì giá diát các đáng phái Quác gia. Nháng ông Diám, ông Nhu quyát giá váng láp tráng không cháp nhán cho quân đái Hoa Ká vào Viát Nam đá khái bá háu thá kát tái mãi quác cáu vinh. Hai anh em đã bá giát bái nháng bàn tay bán phán phúc cáa Táng lãnh. Phát Giáo dù đác cáng sán yám trá tái đa cũng không thá nào đá sác lát đá chá đá Ngô Đình Diám. Chá có Hoa Ká dùng tián mua chuác máy Táng lãnh phán chá mái có khá năng lát đá mà thôi. Ngày nay bán ván nô, bái bút cáng sán bôi bán ông Ngô Đình Diám là đá tôn vinh Há Chí Minh là Cha Già Dân Tác ... Viát Cáng. Nháng thác tá ngày nay, Trung Cáng lán đát, lán bián, chiám đáo mà bán cám quyán dùng vũ lác đàn áp nhân dân phán đái thì đó là thành quác cách máng suát mát đái hoát đáng cáa Há Chí Minh không thá chái cãi.

HPNP phá nhán tin đán bá “đái pháng” cáo buác ông ta là thá phám giát các bác sĩ ngái Đác đáy Đái Hác Y Khoa Huá. Váy HPNP là ngái trong cuác, chác chán phái biát thá phám giát các vá giáo sá là ai chá, thá thì tái sao không nói ra đá giái oan cho mình? Nhá có hác ván, ông HPNP có khá nhiáu máu máo đá qua mát đác giá. Ông ta thách thác náu ai có hình ánh ông giát ngái nhá Táng Nguyán Ngác Loan bán tên đác công Báy Láp, thì ông sán sàng tá tá ngay tác khác. HPNP biát không ai có thá có tám hình ông giát ngái đá cháng minh, vì Viát Cáng cháng bao giá cho ký giá đi theo hành quân đá cháp hình nên mái thách thác.. Hoác náu có ký giá đi theo chẳng náa mà cháp nháng tám hình bát lái cho tuyên truyán cáa Cách Máng (!) là cái Máng cáa ký giá sá bá ... Cách ngay.

Minh cháng anh em nhà Hoàng Phá vô tái trong vá thám sát Huá xong, ông HPNP nói đán tái sao Mián Nam thua trán thá hùng vái Mián Bác, báng cách đán cháng lái cáa cáu Bá tráng Quác Phòng Hoa Ká, Mc Namara nhá sau: “chúng ta thua vì đã đánh giá tháp lòng yêu nác cáa ngái Viát nam.” Ông Mc Namara có thá là mát nhà tài chánh giái, mát nhà quán trá tài ba, nháng ông không thá nào hiáu đác sá gian manh láu cá cáa cáng sán Viát Nam. Ông Viát Cáng Hoàng Phá Ngác Phan theo đái sá nghiáp cháng Mác u nác, nháng nay tháy câu nói cáa ông Mác có lái cho mình là vá láy ngay. Mián Bác tháng Mián Nam là nhá láa báp giái và tàn ác hán Mián Nam, chá không vì yêu nác.

Sau tháng Tá năm 75, ngái anh Cá cáa tôi á Mián Bác là mát bác sĩ vào Mián Nam thăm ông em – mát ngái anh khác cáa tôi – á Mián Nam, mang theo máy cái bát, máy đôi đũa, gói nhá đáng, bát ngát đá cho em, vì nghe nói á Mián Nam bá đá quác Mác bóc lát đán đá không có láy mát cái bát đá ăn. Khi vào đán sân nhà ngái em thì ông anh Cá tôi tháy mát biát thá nguy nga á đáng Tú Xáng vái chiác xe Hoa Ká láng láy đáu. Ông anh Cá bán len lán ném máy cái bát, gói đáng, gói bát ngát vào thùng rác, trác khi bám chuông cáa. Hái cháa mát nác, anh em chúng tôi á Sài Gòn tháng mua vát, giày, áo quán Tennis gái sang Paris, rái nháng ngái quen chuyán các thá áy vá Hà Nái. Tát nhiên ông anh Cá phái hiáu ráng các em mình á trong Nam phái khá giá lám mái có thá tiáp tá cho mình các thá hàng “xán” đó. Nháng sá nhái sá cáa cáng sán giái đán đá bián mát ngái bác sĩ không có nái cái suy luán tái thiáu. Nhà văn Đáng Thu Háng là mát chián sĩ yêu nác tình nguyán lên đáng cháng Má, tái khi bà đát chân vào Sài Gòn, ghé vào Nhà sách Khai Trí bày đá các loái tác phám cáng sán trên giá sách thì bà ngái phách xuáng lá đáng, rái ôm mát khóc nác ná vì biát mình bá láa. Tù binh cáng sán xuát phát tá Mián Bác cung khai: “chúng em tình nguyán vào Nam chián đáu vì đác phát quán áo bá đái và gia đình đá mát miáng ăn.” Náu báo cán binh cáng sán yêu nác thì tái sao phái dùng dây xích sát khóa chân cáa lính vào ghángái chián xa?

Là nhà văn có bút pháp sác sáo và tinh tá, HPNP há cáu cái chuyán ông Nguyán Kim Sán cháng kián cánh táng binh sĩ Hoa Ká sám sá khám xét thân thá các cô gái khián cho mát nông dân long mát lên sác lá vá cám thù thì cũng giáng nhá Trán Huy Liáu há cáu chuyán cáu bé Nguyán Văn Tám tám xáng vào ngái bián thành ngán đác cháy vào kho đán Thác dân Pháp thôi! Đó là ngón nghá vá rán thêm chân cáa văn công bái bút Viát Cáng, chá có ká nào gây thá mái tin.

Theo tôi, mát lý do rõ ràng nhát đá khián Mián Nam thua Mián Bác, vì Mián Nam giáa lúc đánh nhau mát mát mát còn cháng ká thù mà nhân đáo quá! Náu Mián Nam thi hành mát chính sách phi nhân nhá Mián Bác thì cái thá nhá Hoàng Phá Ngác Táng, Hoàng Phá Ngác Phan, Nguyán Đác Xuân không bao giá có chá dung thân, đáng nói tái có cái may mán bác chân vào Đái Hác đá làm loán.

Phạm Thị Ác, Vợ n Còn Vênh Váo

Tác Giả: Báng Phong Đáng văn Âu
Thứ Sáu, 17 Tháng 7 Năm 2009 06:49

Cußi bài, HPNP vißt: “Tßi trung tâm lßu trß Aix-en Provence ß Pháp có mßt bßc thß bßng chß Hán đß c mßt thám Pháp đßch ra tißng Pháp, gßn đây đã đß c các nhà nghiên cßu sß hß c đßch ra tißng Vißt nhß sau: Ngày 17 tháng 12 năm 1931.

Gßi đßng chí Nguyßn Ái Qußc

Tôi vßa đß c bißt đßng chí đang ßm nßng tßi Hßng Kông và tin này làm tôi vô cùng lo ßng.

Cho phép tôi gßi đßng chí kèm theo đây 300 yên đß đßng chí mua thußc men. Mong đßng chí tích cßch ßa bßnh. Đißu đó cßn cho sß nghißp cßa tß qußc.

Chúc đßng chí sßm bình phßc. PHÚC ĐAN

Phúc Đan là tên hißu cßa Kß Ngoßi Hßu Cßng Đß, nßi tß cßa Thißu tá Liên Thành. HPNP trích đßng mßu thß trên đß có ý nói rßng đßn Ngßi Kß Ngoßi Hßu Cßng Đß còn trân quý “Cß Hß” nhß thß, mà tßi sao hàng hßu duß Liên Thành lß i chßng Cßng quá vßy? Nhßng qua sß trích đßn cßa Hoàng Phß Ngßc Phan, chúng ta càng thßy rßng ngß i qußc gia vßn có lòng nhân, dù không đßng chính kißn vßn nghĩ đßn sß giúp đß lßn nhau. Cũng gißng nhß Thß tßng Trßn Trßng Kim đß c ông Đßi sß ngß i Nhßt đß nghß giúp tiêu dißt trßn vßn tßp đoàn cßng sßn do Hß Chí Minh lãnh đßo vào năm 1945, mà cß Trßn trßng Kim đã phßn đßi, vì không mußn ngß i Vißt bßngß ai nhân gißt. Lòng nhân đßo cßa phe Qußc Gia đôi khi dùng không đúng chß, cho nên đã đßa đßn “Chánh Thua Tà”. Nhßng rút cßc, Tà cũng sß bß sßc mßnh cßa Sß THßT tiêu dißt thôi.

Nhân đây, ngß i vißt bài này cũng có mßt câu chuyßn bên lß do mßt nhà danh hßa gßc Mißn Nam thßng ß, giao du trong cái Tuyßt Tình Cß cßa anh em nhà hß Hoàng Phß, kß lßi:

Vào khoßng năm 1976 hay 1977 gì đó, hai vß chßng Vißt Kißu Yêu Nßc tß Canada mang hai đßa con vß Vißt Nam, chßng tên là Nguyßn tßn Phßc và vß là Hoàng thß Ngßc Thßy. Bà Hoàng thß Ngßc Thßy này là em gái cßa Hoàng tá Thích, em rß Trßnh Công Sßn. Trßc kia, Hoàng Phß Ngßc Phan và Hoàng thß Ngßc Thßy yêu nhau, nhßng chàng HPNP theo Vißt Cßng vào bßng bißn, còn nàng đß c hß c bßng Colombo du hßc Canada. Dù đã có chßng và có hai mßt con, bà Hoàng thß Ngßc Thßy gßp lßi ngß i yêu cũ là HPNP tß rßng vß, nên tình xßa bßn lßi.

Nàng muán ly dácháng đáse duyên cùng chàng Viát Cáng, nháng Hoàng Tá Thích ra tay can thiệp, vì biát em mình mà láy ông Viát Cáng mát xanh nanh vàng thì cuác đái không khá đác. Cuái cùng, Hoàng Tá Thích phái kiám mát giái pháp dung hòa báng cách đá cho em gái mình háng “mát ngày hánh phúc” vái ngái “chián sĩ cách máng HPNP” tá sáng sám đán hoàng hôn trong mát gian phòng đóng kín cửa không ai đác phép háo lánh đán gán. Ngôi nhà đó là cửa gia đình nhác sĩ Tránh Cáng Sán, táa lác tái số 47 Cáng Phám Ngác Thách (tác là đáng Duy Tân cũ) ở Sài Gòn. Trong khi đó, ngái cháng cửa bà Hoàng thá Ngác Tháy là ông Nguyán Tán Phác đi lang thang ngoài phố đán chiáu mái quay về nhà Tránh Công Sán đá đón về xong xuôi cuác truy hoan vái ngái yêu cũ là HPNP. Chuyán nhà danh háa ká, có lá không phái là chuyán pháa, vì tôi táng đác nháng bài viát cửa danh háa tháng hay ca táng anh em nhà há Hoàng Phá và nhác sĩ Tránh công Sán, thì không lý do gì nhà danh háa pháa ra đá làm mát uy tín cửa HPNP. Ý cửa nhà danh háa là muán nói lên mát đáu: Cáng sán cũng chá là con ngái, cũng ham háng khoái lác, chá làm bá đáo đác giá bá ngoài thôi. Nay HPNP phán bác bài viát cửa Liên Thành là hành đáng mát công hai viác, váa đá bào chữa tái lái cho anh em mình không hánhúng tay váy máu đáng bào vô tái Huá, váa bào chữa cho nhác sĩ Tránh Công Sán không phái là cửa ngán nhá mát hình thác cảm án anh em gia đình há Tránh đã dàn xếp cho mình háng mát cháu “khoái lác” vái ngái tình xáa. Âu cũng là mát cách ân đán, oán trả cho đúng luật chái giang há! Đó là đáo đác xã hái cháng nhá!

Rái xa Huá tính đán nay đã non náa thá ká, tôi ván còn nhá khuôn mát cửa ông HPNP mà hái đó bán bè trong tráng Quác Hác tháng mô tá anh ta có táng máo Viát Cáng: môi thâm, mát tráng, da xám báng nhá mát Viát Cáng đác lái lên tá hám bí mát. Đác biát, anh ta có nác cái váa mái ná ra lián tát ngay. Theo táng hác, đó là loái ngái có máu lánh, giát ngái không gám tay. Dù anh ta cửa chái bay, chái bián không hánhúng tay vào máu, thì nái cái viác đán đáng cho cán binh Viát Cáng về thành phố Huá đá giát hàng ngàn láng dân vô tái cũng đá cho anh ta bá đáa xuáng chín táng đáa ngác. Tám hình cửa HPNP trên trang máng Đào Hiáu đã đác ká thuát photoshop sáa sang cho đá nhìn thôi.

Hán nay, Hòa tháng Quáng Đá bá quán chá bái cái chá đá bát nhân thì cháng tháy các Phát tá thuán thành theo Viát Cáng tranh đáu vì Đáo Pháp ngày xáa đâu cửa! Bát công xã hái ngày nay báng ván lán đái thái VNCH, cũng cháng tháy các Phát tá thuán thành tranh đáu, đá tác cửa Trí Quang, dám hé môi náa tiáng. Phái chẳng láng tâm cửa chúng bá ráng hát răng hay sao mà không tháy cửa nát?

Thát nghĩ anh em nhà Hoàng Phá và phe nhóm náu không thá nói lái sám hái, thì nên im láng là hán. Bao lâu các ông còn cửa gáng cháy tái, tôi tin chác ráng sá có nhiáu ngái biát hán tôi nháng “thâm cung bí sử” cửa nháng ká đáng núi này trông núi ná “ăn cửa máng gia, thá ma cửa ngán” tám lám gáp trăm lán nháng gì tôi táng thuát.